

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

trong cụm công nghiệp và các đơn vị có liên quan trong quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Sở Công Thương giữ vai trò đầu mối, các sở, ngành, huyện, thành phố và các đơn vị liên quan giữ vai trò phối hợp.

Về đề án phát triển nguồn nhân lực, mục tiêu tới năm 2025 tiếp tục nâng cao trình độ học vấn của nhân lực, tạo tiền đề cho phát triển nhân lực. Tiếp tục giữ vững phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập THCS ở 100% xã, phường, thị trấn. Cũng cố và duy trì mạng lưới các trường THPT hiện có, giữ ổn định quy mô... Phần đầu đến năm 2025 có khoảng 70% lao động trong khu vực phi nông nghiệp và 30% lao động trong khu vực nông nghiệp. Đến năm 2030 có khoảng 75% lao động trong khu vực phi nông nghiệp và 25% lao động trong khu vực nông nghiệp.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các đại biểu để hoàn chỉnh báo cáo. Đối

với nhóm báo cáo của Sở Xây dựng, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định đây là việc làm cần thiết, thường xuyên các cấp chính quyền cần phải báo cáo hàng năm. Đề nghị ngành Xây dựng hoàn thiện kế hoạch trước ngày 12/4, trong đó lưu ý các ngành chức năng, địa phương chủ trọng công tác giải phóng mặt bằng, chú ý rà soát và hoàn thiện các thủ tục để có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Chú ý tới quy định của pháp luật về trình tự thủ tục xác định lựa chọn chủ đầu tư, trình tự đấu giá sử dụng đất. Đối với kế hoạch hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các huyện phải báo cáo chính thức về số nhà ở được thực hiện hỗ trợ trong năm 2018 trước ngày 15/4, trong đó các huyện và ngành Lao động - Thương binh và Xã hội phải vào cuộc quyết liệt, rà soát lại một cách chính xác.

Đối với quy chế phối hợp thực hiện chế độ báo cáo thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định đây là việc làm rất cần thiết, do đó các ngành chức năng cần căn cứ vào dự thảo để hoàn chỉnh báo cáo. Đối

vụ của mình để hoàn thiện quy chế phối hợp cho đúng, xong trước ngày 12/4. Đồng chí cũng thống nhất với dự thảo của Sở Xây dựng trình bày về giá bán, cho thuê căn hộ tại dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phường Quang Trung.

Về quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, yêu cầu Sở Công Thương tiếp thu ý kiến của các đơn vị liên quan, chỉnh sửa và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 12/4 để ban hành trong tháng 4.

Trong đề án phát triển nguồn nhân lực, yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu chỉnh sửa để

án, trong đó bố cục để án phải đơn giản, gọn và rõ hơn; nội dung cần chỉ ra những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân; mục tiêu phải sát với thực tiễn của địa phương, xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và cải cách hành chính. Ngoài ra, cần chú ý tới giải pháp xã hội hóa đào tạo nguồn nhân lực, công tác quản lý và sử dụng nguồn nhân lực, cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành, chế độ kiểm tra, giám sát...

Tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng thống nhất việc tạm dừng cổ phần hóa Trung tâm Dịch vụ khu công

nghiệp và giao Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp nghiên cứu tham mưu trên cơ sở đề xuất của Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ cho phép dừng việc thực hiện cổ phần hóa và đề xuất hình thức quản lý mới trên tinh thần tự chủ, bảo đảm khai thác quản lý hiệu quả.

Cũng trong buổi sáng, UBND tỉnh đã họp nghe và cho ý kiến về tình hình thực hiện dự án tuyến đường bộ ven biển do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh báo cáo.



Phần đầu đến năm 2025 có 60% công nhân, nhân viên trong các ngành công nghiệp xây dựng, nông nghiệp, dịch vụ qua đào tạo.

THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY...

(Tiếp theo trang 1)

triển khai thực hiện đã bám sát nội dung cơ bản của nghị quyết, đồng thời nêu rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và lộ trình thực hiện phù hợp với tình hình thực tế địa phương, đơn vị. Thành phố đã chủ động khảo sát, xây dựng các đề án, kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể trong năm 2018, từ đó rút kinh nghiệm để nhân rộng trong các năm tiếp theo, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của

các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập trong hệ thống chính trị của thành phố.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết; lộ trình thực hiện các chức danh Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy kiểm tra Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố; thí điểm mô hình Bí thư Đảng ủy

kiểm tra Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy; sáp nhập, kiện toàn một số chi bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy; sáp nhập Trung tâm Văn hóa với Trung tâm Thể dục thể thao thành phố, Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình với Trung tâm Y tế, Ban Quản lý dự án xây dựng cơ sở hạ tầng với Ban Quản lý dự án xử lý nước thải bằng nguồn vốn ODA; tổ chức tinh giản biên chế trong các phòng chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố quản lý; phương án sắp xếp, tổ chức lại các trường học trong một phường, xã...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về những nội dung cơ bản của các nghị quyết. Các đề án trong quá trình thực hiện phải bảo đảm thời đúng lộ trình, kế hoạch, đảm bảo tính gắn kết, đồng bộ, đồng thời, triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch tinh giản biên chế, chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch về tổ chức hành chính

cấp phường, xã, cấp thôn, tổ dân phố. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị thành phố nghiên cứu, sớm bố trí các chức danh kiểm tra tuyên truyền, quán triệt để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về những nội dung cơ bản của các nghị quyết. Các đề án trong quá trình thực hiện phải bảo đảm thời đúng lộ trình, kế hoạch, đảm bảo tính gắn kết, đồng bộ, đồng thời, triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch tinh giản biên chế, chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch về tổ chức hành chính

HƯNG HÀ Tái diễn tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường

Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND của UBND tỉnh về việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ, thời gian qua, huyện Hưng Hà đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm lập lại trật tự, kỷ cương và văn minh đô thị trên các tuyến đường. Tuy nhiên, hiện nay nhiều nơi xảy ra tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè,

lòng, lề đường trong khi công tác xử lý vi phạm còn nhiều bất cập, dẫn đến hiệu quả chưa cao.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Thái Bình, hàng ngày, trên nhiều tuyến đường, nhất là ở thị trấn Hưng Hà, xã Minh Hòa, xã Đoàn Hùng... vẫn diễn ra tình trạng bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường. Vào giờ cao điểm hay ngày lễ, tình trạng lấn chiếm càng làm

ảnh hưởng đến việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Khi cơ quan chức năng ra quân xử lý, người bán hàng đối phó bằng cách nhanh chóng di chuyển hàng hóa vào sâu trong vỉa hè hoặc chuyển đi nơi khác. Song ngay khi cơ quan chức năng vừa rời khỏi hiện trường, người bán hàng lại tiếp tục bày hàng hóa ra vỉa hè, lòng, lề đường.

NGỌC MAI



KHÔNG PHÁT HIỆN...

(Tiếp theo trang 1)

phòng, chống rét cho người bệnh và người nhà thăm nuôi; bảo đảm hoạt động thông suốt của đường dây nóng đồng thời tích cực ứng dụng kỹ thuật chuyên sâu, kịp thời cứu chữa được nhiều ca bệnh nặng, giúp người bệnh không phải chuyển tuyến trên.

Quý II/2018, ngành Y tế tập trung duy trì các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là dịch bệnh lây truyền qua đường hô hấp, tiêu hóa có nguy cơ bùng phát trong mùa xuân hè; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm; tăng cường chỉ đạo và tiếp tục giám sát công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh tại các tuyến nhằm giảm tử vong mẹ và trẻ sơ sinh; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, khám và điều trị, bảo đảm an toàn trong chăm sóc người bệnh; tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong phục vụ, quản lý khám chữa bệnh...

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 3 tháng tiếp nhận cấp cứu 9.607 người bệnh

3 tháng đầu năm 2018, Bệnh viện Đa khoa tỉnh bảo đảm tốt công tác khám, điều trị và chăm sóc, phục vụ người bệnh. Trong đó, đã tổ chức khám cho 58.219 lượt người; 8.533 lượt người bệnh nhẹ được điều trị ngoại trú, 17.752 lượt người điều trị nội trú với công suất sử dụng giường bệnh thực tế là 70,6%.

Trong quý I, Bệnh viện đã tiếp nhận, cấp cứu kịp thời 9.607 ca bệnh; thực hiện phẫu thuật cho 2.708 ca; 4.769 ca bệnh nặng được chuyển lên các bệnh viện tuyến trên tiếp tục điều trị.

HÀ DUNG

Chăm sóc, bảo vệ đàn gia cầm

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có trên 12 triệu con gia cầm. Những ngày qua, thời tiết ban ngày có nắng ấm, nhiệt độ trung bình từ 24 - 25 độ C. Tuy nhiên, đêm và sáng có sương, trời lạnh, nhiệt độ từ 16 - 19 độ C; đặc biệt từ ngày 6/4 trời chuyển rét, có mưa rào rải rác. Trước tình hình đó, ngành chăn nuôi từ tỉnh đến cơ sở đã khuyến cáo người nuôi chủ động các biện pháp chăm sóc, bảo vệ đàn gia cầm. Đối với gia cầm non cần sưởi ấm về đêm và sáng sớm để phòng bệnh; đồng thời, điều chỉnh chế độ nhiệt độ cho phù hợp khi nhiệt độ ban ngày tăng (nên giữ nhiệt độ từ 30 - 32 độ C); thường xuyên vệ sinh chuồng nuôi, che kín chuồng úm tránh gió lùa. Đối với gia cầm trưởng thành cần cho ăn thức ăn bảo đảm dinh dưỡng, bổ sung thêm các loại vitamin B, Complex ADE và vitamin C, hỗ trợ giải độc để nâng cao sức đề kháng.

THANH HUYỀN

Xe mô tô, xe gắn máy sẽ phải dán nhãn tiêu thụ năng lượng bắt buộc

(baotintuc.vn) Theo dự thảo thông tư dán nhãn năng lượng đối với xe mô tô, xe gắn máy đang được Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải) hoàn thiện, việc dán nhãn năng lượng áp dụng bắt buộc với xe mô tô, xe gắn máy được sản xuất, lắp ráp hoàn toàn mới hoặc nhập khẩu chưa qua sử dụng. Cụ thể, các loại xe khi được bán ra thị trường để lưu thông sẽ phải được thông tin một cách minh bạch về mức tiêu thụ nhiên liệu của xe theo một phương pháp và chu trình đo đã được thống nhất.

Mức tiêu thụ nhiên liệu này sẽ được ghi trên nhãn năng lượng dán trên xe để cung cấp cho khách hàng lúc mua xe biết và mức này sẽ do nhà sản xuất đăng ký, công bố, có sự kiểm tra, xác nhận của cơ quan quản lý về thông tin công bố.

Theo thống kê, tổng số xe đã đăng ký tại cơ quan công an tính đến ngày 15/3 là 3,76 triệu xe ô tô các loại và hơn 55,1 triệu mô tô, xe gắn máy trên cả nước. Trong đó, xe máy là loại phương tiện giao thông đường bộ chủ yếu và dự kiến vẫn tăng 10% trong những năm tới đây.

Trên thế giới, chương trình dán nhãn năng lượng đã được thực hiện ở nhiều quốc gia như các nước châu Âu (EU), Mỹ, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Ấn Độ. Ở khu vực Đông Nam Á có Singapore, Thái Lan cũng đang triển khai áp dụng việc dán nhãn năng lượng. Trước đó, tại dự thảo lấy ý kiến các bộ, ngành nội dung tờ trình Chính phủ về đề án kiểm soát khí thải xe máy, Bộ Giao thông Vận tải đã đưa ra lộ trình: giai đoạn từ 2018 - 2020 hoàn thiện các văn bản pháp quy, xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm tra khí thải xe mô tô, xe gắn máy, bổ sung Nghị định xử phạt hành chính với hành vi vi phạm khí thải xe mô tô, gắn máy.

Theo Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg ngày 9/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định "Danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện", nhóm phương tiện giao thông vận tải gồm xe mô tô, xe gắn máy là đối tượng thuộc danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng và áp dụng hiệu suất năng lượng tối thiểu.

Lộ trình thực hiện dán nhãn năng lượng đối với xe mô tô, xe gắn máy được quy định tự nguyện đến hết ngày 31/12/2019 và bắt buộc từ ngày 1/1/2020.

THÔNG BÁO TIN TRẢ THƯỞNG GIẢI ĐẶC BIỆT XỔ SỐ KIẾN THIẾT MIỄN BẮC BÁN TẠI THÁI BÌNH

Ngày 5/4/2018, Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình đã trả thưởng cho 2 khách hàng trúng thưởng tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình may mắn trúng thưởng 2 vé giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng và 1 vé giải phụ của giải đặc biệt trị giá 20 triệu đồng.

Mở thưởng ngày 2 tháng 4 năm 2018

Số trúng thưởng: 19012

Khách hàng đã ủng hộ Quý người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Thái Bình số tiền là 2 triệu 500 nghìn đồng. Ủng hộ Quý nạn nhân chất độc da cam/Đioxin tỉnh Thái Bình số tiền là 5 triệu 500 nghìn đồng.

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÁI BÌNH